



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ  ไทยโพสต์ คมชัดลึก สยามรัฐ มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>เกิดพระเกียรติ ร.10</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน 10 คน เป็นองคมนตรีจากชุดเดิม 7 คน แต่งตั้งใหม่ 3 คน ได้แก่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ขณะที่ทำเนียบรัฐบาลได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ประดิษฐานหน้าตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมข้อความถวายพระพรชัยทรงพระเจริญ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า ใน พ.ศ.2519 รัฐบาลได้สร้างรพ.สมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนั้น รพ.สมเด็จพระยุพราชจึงนับว่าเป็นโรงพยาบาลของพระองค์ และพระองค์ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์นายกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ โดยเสด็จฯ ไปยังรพ.แต่ละแห่งอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ วางศิลาฤกษ์ เปิดโรงพยาบาล และเสด็จฯ ทรงเยี่ยม มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องต้นจะมีการจัดบริการแพทย์แผนไทยอย่างน้อย 1 แห่ง คาดว่าจะเริ่มที่ รพ.สมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยจะมีการหารือร่วมกับ สธ. และจะมีการจัดทำหนังสือรพ.เด็จพระยุพราชทศวรรษที่ 4 เนื้อหาเป็นภาพประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจ</p> <p>นอกจากนี้ ได้มีการหารือในการรวบรวมรายชื่อเด็กที่เกิดในรพ.สมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง ใน 9 ชั่วโมงสุดท้ายในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 และใน 10 ชั่วโมงแรกของรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่ 10 และประกาศให้รู้ว่าเป็นผู้ที่เกิดในช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดิน จากนั้นจะทำการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กกลุ่มนี้จนถึงเข้าเรียน กรณีเด็กยากจนอาจจะต้องมีระบบอุปถัมภ์หาพ่อแม่บุญธรรม ซึ่งหาก สธ.จะขยายข้อมูลเด็กใน รพ.สังกัด สธ.ที่เกิดในช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ดี</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p><b>รัชกาลที่ 9 สวรรคต</b></p> <p>-เสนอข่าว ยอดรวม ปชช.สักการะพระบรมศพวานนี้ (6 ธ.ค.59) 42,884 คน รวม 36 วัน มี 1,280,359 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นยอดเงิน 3,606,606.25 บาท รวม 36 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 98,502,601 บาท</p>
ไทยรัฐ มติชน บ้านเมือง ข่าวสด	<p><b>สธ.ประกาศต่อต้านทุจจริต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจจริต ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอดำดีเพื่อแผ่นดิน" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจจริตเป็นวาระเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจจริตเป็นวาระสำคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ โดยใช้มาตรการ "3 ป. 1 ค." คือ ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปร่งใส</p>
นสพ.ทุกฉบับ  ไทยโพสต์  มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานถุงพระราชทาน 3 พันถุง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านแม่ทัพภาค 4 สั่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 22 แห่ง จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ดูแลใกล้ชิด โดยสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ยะลา และนราธิวาส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลของปภ. และสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน พบว่า สถานการณ์อุทกภัย วาดภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1-6 ธ.ค. 2559 มีผู้เสียชีวิต 14 ราย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (5 ราย) สุราษฎร์ธานี (3 ราย) สงขลา พัทลุง และปัตตานี จังหวัดละ 2 ราย แยกเป็นชาย 10 ราย หญิง 4 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 6 ราย (อายุ 5-6 ปี) สาเหตุของเด็กเกิดจากการลงไปเล่นน้ำและถูกน้ำพัด 5 ราย และพลัดตกน้ำ 1 ราย ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ เกิดจากการออกไปหาปลา (5 ราย) พลัดตกน้ำ (2 ราย) และเรือล่ม (1 ราย)</p> <p>-เสนอข่าว ช่วงค้ำวานนี้ น้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมรพ.บางสะพานบริเวณชั้น 1 เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้ป่วยขึ้นไปอยู่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ASTVผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ M2F</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p>อาคาร 6 ชั้น ส่วนผู้ป่วยหนักย้ายไปรพ.ประจวบฯ ล่าสุดเช้านี้ (7 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 4 ได้เดินเครื่องสูบน้ำระยะไกล 2 คัน เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่รพ.อย่างเร่งด่วน และยังมีทหารอากาศ จากกองบิน 53 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาตั้งกองอำนวยการช่วยน้ำท่วมอยู่บริเวณด้านหน้ารพ.ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายกิตติกรรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้า ปภ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากมีปัญหาน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รพ.บางสะพานตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ล่าสุดสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์กลับตึกเก่า เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า วันนี้จะมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ารพ.บางสะพานใช้งบประมาณจำนวนมากก่อสร้างรั้วป้องกันน้ำท่วมและไม่ประสบผลสำเร็จนั้น ทราบว่า น้ำป่าได้ไหลทะลักเข้ามาบริเวณด้านหน้ารพ. ซึ่งไม่มีแผนป้องกันล่วงหน้า</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p>	<p><b>คัดเลือกเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าหลังส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสปสช. จำนวน 6 คน จาก 12 คน ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคุณสมบัติ ว่า กฤษฎีกายังไม่ได้ส่งตีความคุณสมบัติผู้สมัครทั้ง 6 คนกลับมา ซึ่งคาดว่าจะไม่ทันการประชุมบอร์ด สปสช. ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ แต่หากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความกลับมาภายในช่วงเดือนนี้ จะเรียกประชุมนัดพิเศษได้ ซึ่งไม่ได้เร่งรีบดำเนินการ และเคยพูดในที่ประชุมไปแล้วว่าการเลือกเลขาธิการ สปสช.ขอให้เป็นการประชุมวาระพิเศษ ที่สำคัญการคัดเลือกรอบนี้ต้องละเอียดรอบคอบ จึงต้องประกาศเพิ่มแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกไว้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และแม้ที่ผ่านมาตำแหน่งเลขาธิการ จะว่างเว้นมานาน แต่การทำงานทุกอย่างราบรื่นดี</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ร้องเรียน สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางพะเยาว์ อัครชาติ ยื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ขอให้ตรวจสอบการทำงานของ สปสช. ในการดำเนินการตรวจสอบคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่ง โดยนางพะเยาว์ได้พามาตรวจรักษาอาการแขนและขาซ้ายอ่อนแรง ซึ่งแพทย์ที่รักษาไม่มีการแจ้งผลการวินิจฉัยให้ทราบ และยังได้จ่ายยาพร้อมกับนัดให้ผู้ป่วยมาพบอีก 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายแพทย์ระบุว่ามารดาเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก จึงขอให้ส่งตัวไปรพ.สิรินธรตามสิทธิ แต่แพทย์ปฏิเสธ อ้างว่าแม้จะส่งตัวไปรพ.ก็ได้แค่ทำกายภาพบำบัด จึงได้พามาตรวจรักษาที่รพ.สิรินธรเอง แพทย์ตรวจพบว่ามารดาเป็นเนื้องอกในสมอง</p> <p>ได้ร้องเรียนไปที่สปสช. เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำของแพทย์ที่วินิจฉัยโรคผิดพลาด แต่ได้รับการบ่ายเบี่ยง อ้างว่ายื่นเรื่องให้กับคณะกรรมการไม่ทัน จะต้องรอยื่นเรื่องใหม่ในปีหน้า 2560 จึงมาร้องเรียนให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตรวจสอบการทำงานของ สปสช. เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ มติชน</p>	<p><b>ถ่ายโอนนักโทษยาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม เข้าพบ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เพื่อประชุมความร่วมมือระหว่าง สธ.กับ ยธ. ในการดำเนินงานเรื่องยาเสพติด</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า เบื้องต้นทั้ง ยธ.และ สธ.เห็นตรงกันว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการถ่ายโอนผู้ป่วยไปยังกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 3-5 ปี ซึ่งระหว่างนี้ สธ.ดำเนินการอยู่แล้ว เพราะเห็นว่าการดำเนินการปราบปรามโดยการคุมขัง ไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหามา ต้องปรับมาตรการนำผู้เสพเข้าสู่ระบบการรักษาคืนสู่สังคม ทั้งนี้ จะมีรูปแบบการเข้ารับบำบัดทั้งแบบสมัครใจและบังคับบำบัด โดยผ่องถ่ายไปยังรพ.สต.ในสังกัดกว่า 10,000 แห่ง ให้ดูแลร่วมกับอปท. โดยสธ.ต้องเตรียมเรื่องการเพิ่มอัตรากำลัง ซึ่งในระยะแรกจะขอดูปริมาณงานก่อน นอกจากนี้ สธ.ยังทำหน้าที่ออกแนวปฏิบัติในการบำบัดผู้ติดยาเพื่อให้กรมราชทัณฑ์ใช้เป็นแนวทางอีกด้วย</p> <p>เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายฉบับ และมีหลายหน่วยงานดูแล จึงต้องเอาทั้งหมดมารวมกันเพื่อปรับปรุงให้แพทย์สามารถเข้าถึงเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดได้ ซึ่งต้องมีการพูดคุยกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างค่อยเป็นค่อยไป</p> <p>ด้านนายนิคม เต็มศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สธ.ได้ของบประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อจัดการระบบเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการรักษา โดยงบประมาณดังกล่าวมีกรอบการทำงาน 5 ปี โดย สธ.ได้วางแนวทางการกำหนดมาตรฐานการบำบัดใน 3 ระบบ คือ การสมัครใจบำบัด การบังคับบำบัด และต้องโทษ โดยมีการเตรียมบุคลากรที่จะมาดูแลผู้เสพไว้แล้วบางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2560 หรือไม่เกินไตรมาสที่ 2 ของปี 2560</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<p><b>โณสิทธิ์รักษาพยาบาล ชรก.ให้บริษัทประกัน</b></p> <p>-เสนอบทความ กรณีการให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารระบบรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อลดการรั่วไหลของงบประมาณ และจะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>นพ.ถาวร สกฤตพาณิชย์ ผอ.สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) กล่าวว่า การดูแลคน 4-5 ล้านคน ใช้เงินกว่า 6 หมื่นล้านบาท/ปี ควรจะมีระบบที่เป็นรูปธรรมดูแล เพราะมีขนาดใหญ่กว่าตลาดประกันเอกชนที่มีเพียง 3-4 ล้านกรมธรรม์ มีเงินหมุนเวียนไม่ถึง 5 หมื่นล้านบาท ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการมีข้อดีคือ ดูแลคุ้มครองข้าราชการกับครอบครัวได้อย่างกว้างขวาง ส่วนข้อเสียคือ ไม่มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ</p> <p>ปัญหาอยู่ที่บริษัทประกันยังใช้รูปแบบเดิม คือ รักษาหายก็ให้ผู้ป่วยกลับบ้าน และหากอายุเกิน 60 ปี หรือเป็นโรคก็ไม่รับ เมื่อค่าใช้จ่ายถึงระดับหนึ่งก็หยุดจ่าย ฉะนั้นระบบใหม่ต้องรองรับสังคมผู้สูงอายุ ควบคู่กับการติดตามดูแลให้ความรู้ผู้ป่วยให้เกิดความแข็งแรงในระยะยาว</p> <p>ด้าน นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นโยบายที่จะให้เอกชนเข้ามาดูแล เป็นการแก้ปัญหาผิวดูและขอคัดค้าน เพราะจะทำให้ข้าราชการได้รับสิทธิลดลง รวมถึงจะมีผลกระทบต่อระบบการเงินของโรงพยาบาลทั่วประเทศ การแก้ปัญหาหนี้สามารถใช้พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 ตามมาตรา 9 เพื่อขอออกกฎหมาย โอนหน้าที่บริหารจากกรมบัญชีกลางมาเป็นสสช.ได้ทันที โดยไม่ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ เพราะ สสช.เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลสูง สามารถดูแลระบบข้าราชการอีก 5 ล้านคนได้ และระบบการทำงานยังเชื่อมโยงกับระบบข้าราชการจึงไม่ต้องปรับมาก</p>
สยามรัฐ	<p><b>นโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดึ้น ในส่วนบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับว่าการร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการผู้ป่วย ส่วนผู้ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในวันพุธได้ ขอให้จัดเวลาในการออกกำลังกายให้กับตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี</p> <p>ทั้งนี้ สธ.มีนโยบายให้สสจ.ทั่วประเทศรณรงค์ส่งเสริมประชาชนออกกำลังกาย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นแบบอย่างการสร้างสุขภาพ สร้างค่านิยมให้คนไทยออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน</p>
ไทยโพสต์	<p><b>พ.ร.บ.การตลาดอาหารเด็กเล็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว ความเคลื่อนไหวล่าสุดในการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับเด็กและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.... ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นเสนอร่างฯ เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแม่และเด็ก เนื่องจากมีการให้ความหมายคำว่า 'เด็กเล็ก' คือ เด็กที่มีอายุเกินกว่าสิบสองเดือนจนถึงอายุครบสามปี จึงเป็นการห้ามการส่งเสริมการตลาดสำหรับเด็กเล็กในช่วงอายุ 1-3 ปีโดยเด็ดขาด</p> <p>พญ.กิตติมา ยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก กล่าวว่า สมาคมฯ ได้แสดงจุดยืนชัดเจนคือ สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ฯ เพราะขอขยายโดยรวมนั้นมุ่งส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ระบุ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการแม่และเด็กเล็ก แต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยคือ การจำกัดช่วงอายุเด็กเล็กไว้ที่ 1-3 ปี ซึ่งเท่ากับเป็นการลดโอกาสการเข้าถึงนมเสริมโภชนาการ ซึ่งเป็นอาหารทางเลือกสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี จึงขอให้พิจารณาควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกเฉพาะในช่วงอายุแรกเกิดถึงหนึ่งปี กฎหมายฉบับนี้จึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงด้านโภชนาการที่ดีของเด็กเล็ก</p>
เดลินิวส์ มติชน M2F	<p><b>คุมทารถติดเชื้อซีฟิลิส</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการอบรม "แนวทางการดำเนินงาน เพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อซีฟิลิส เอชไอวี โรคตับอักเสบจากไวรัสจากแม่สู่ลูก" ว่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคซีฟิลิสในไทยสูงขึ้นเป็น 2 เท่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบมากที่สุดเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี, 25-34 ปี และอายุ 65 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยปี 58 พบมากถึง 91 คน เพราะหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับการฝากครรภ์ จึงไม่ได้รับการตรวจคัดกรองหาการถติดเชื้อซีฟิลิส บางรายฝากครรภ์แต่ไม่ได้มาติดตามผลเลือดจึงไม่ได้รับการรักษา</p> <p>ดังนั้นกรมควบคุมโรค จะร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางการดำเนินการ กำจัดโรคซีฟิลิสแต่กำเนิด ทั้งการคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ สามีหรือคู่เพศสัมพันธ์และทารก เพื่อควบคุมอัตราการเกิด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรคซิฟิลิสแต่กำเนิดให้ไม่เกิน 0.05 ต่อเด็กเกิดมีชีวิต 1,000 คน หรือน้อยกว่า 50 คนภายในปี 2563 โดยบูรณาการร่วมกับแผนการยุติปัญหาโรคเอดส์ และการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กแรกเกิด
โพสต์ทูเดย์	<p><b>สธ.ตั้งศูนย์แพทย์ภาคเหนือตอนล่าง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิวฤทธิ์ รัตมีจันทร์ ผอ.รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2560-2562 สธ.ได้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้รพ.พุทธชินราชสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เรียกว่า ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ภาคเหนือตอนล่าง ในพื้นที่ 155 ไร่ ติดโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จะเปิดให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปอด สมอง ไต ฉายแสง เคมีบำบัด ผ่าตัดและห้องไอซียู ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคซับซ้อนและส่งต่อจากรพ.ต่างๆ โดยเป็นงบประมาณการก่อสร้างอาคาร 500 ล้านบาท และอุปกรณ์การแพทย์อีก 500 ล้านบาท ปัจจุบันรพ.พุทธชินราชรองรับผู้ป่วยได้ 1,000 เตียง หากสร้างศูนย์การแพทย์แล้วเสร็จ จะสามารถขยายรับผู้ป่วยได้อีก 350 เตียง</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>โรคละเมอแสด</b></p> <p>-เสนอบทความ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ขณะเป็นโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า อาการของโรคละเมอแสดมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมติดสมาธิโฟนเกินไป จนสร้างความวิตกกังวลต่อข้อมูลที่สูงมาก ผลกระทบคือ จะนอนหลับไม่สนิท ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ กระทั่งระบบการทำงานของร่างกาย เกิดความเครียดสะสม จนไปสู่ภาวะซึมเศร้า เสี่ยงเป็นโรคอ้วน กระทั่งต่อชีวิตประจำวันหลาย ๆ ด้าน การป้องกันคือ ทำชีวิตประจำวันให้ปกติ อย่าหมกมุ่นกับมือถือมากเกินไป หากติดมากควรอยู่ห่างจากสมาธิโฟนบ้าง ปิดเครื่องมือสื่อสารก่อนนอน 1 ชม.</p>
สยามรัฐ	<p><b>แผนแม่บทพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับ 8 กระทรวงหลัก จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายให้ประเทศไทยส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอาเซียน และเพิ่มมูลค่า ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว โดยมีสถาบันวิจัยสมุนไพร เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาครัฐและเอกชน และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศ</p>
แนวหน้า	<p><b>ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถาบันฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาครัฐที่รณรงค์เนื่องใน “วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 25 พฤศจิกายน” โดยจัดอบรมพ่อและเด็กให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ทั้งร่างกายและจิตใจ หลังพบตัวเลขทุก 2 วัน จะมีเด็กถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจไม่ต่ำกว่า 1 ราย</p>
ข่าวสด	<p><b>แนวทางการส่งเสริมการผลิตวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมซึ่งมี พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาภัย รองนายกรัฐมนตรี รับหลักการข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านงบประมาณ เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาและการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม ครอบคลุมผู้ผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน หลังจากนั้น สถาบันวัคซีนฯ จะประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแผนปฏิบัติงานก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติในครั้งหน้า อาทิ การกำหนดให้มีแผนการจัดซื้อวัคซีนล่วงหน้า 5 ปี จากหน่วยงานที่ผลิตได้ในประเทศ หากที่ประชุมเห็นชอบจะเสนอ ครม. ต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p><b>คลินิกเถื่อน-อาหารเสริมอันตราย</b></p> <p>-เสนอบทความ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากคลินิกเถื่อน และแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลของคลินิกเถื่อน รวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆ จากเฟซบุ๊กเพจ “มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน” หรือหากพบข้อมูลคลินิกที่น่าสงสัย สามารถแจ้งข้อมูลในเพจดังกล่าวได้ ส่วนยาลดความอ้วน หรืออาหารเสริมรักษาโรคต่างๆ ที่ใช้นักวิ่งลูกทุ่งหรือดารามาเป็นผู้นำสินค้า โฆษณาผ่านเฟซบุ๊กหรือไอจี สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ โดยพิมพ์คำว่า “อาหารเสริมอันตราย 2016” ก็จะพบข้อมูลจาก อย. และยาที่เป็นข่าวจำนวนมาก</p> <p>โดยหากต้องการใช้ยาลดความอ้วนหรือวิตามินเสริม ควรปรึกษาและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และหากได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด่วน อย. 1556 หรือ E-mail: 1556 @fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือ สสจ.ทั่วประเทศ เพื่อ อย.จะได้ดำเนินการปราบปรามและดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>แอปฯ ตรวจรถ 1669</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EMS Certified เพื่อตรวจสอบมาตรฐานรถบริการฉุกเฉินได้ โดย 1.ถ่ายรูปคิวอาร์โค้ดของรถปฏิบัติการฉุกเฉินหรือรถกู้ชีพฉุกเฉิน เพื่อนำมาสแกนในแอปพลิเคชัน 2.พิมพ์เลขทะเบียนรถ แล้วเลือกชื่อจังหวัดของรถคันนั้น ทั้งนี้ การดำเนินการกับผู้ลักลอบติดสัญญาณไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 มีโทษปรับ 500 บาท และหากตรวจพบต้องทำการยึดอุปกรณ์ไฟวับวาบ แต่หากมีการติดตั้งและเปิดสัญญาณไฟจะมีโทษปรับ 2,000-10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p><b>คลินิกเลิกบุหรี่ รพ.น่าน</b></p> <p>-เสนอข่าว นางอุลี ศักดิ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รพ.น่าน ถอดบทเรียนคลินิกเลิกบุหรี่ รพ.น่าน และกล่าวว่า เป้าหมายของคลินิกเลิกบุหรีฯ เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs เช่น โรคมะเร็งปอด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ได้มีความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของบุหรี และสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรีด้วยตนเอง ทำให้สามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรีได้ ผลการดำเนินโครงการฯ ในปี พ.ศ.2557-2559 ทำให้ผู้ป่วย NCDs จำนวน 576 ราย เลิกบุหรีได้สำเร็จ 245 ราย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของรัฐได้ถึง 4.9 ล้านบาท คิดเป็น 1,633,333 บาท/ปี</p> <p>ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า หาก สธ.กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกจังหวัด ทุกตำบล ทั่วประเทศไทย มีทีมที่ทำงานอย่างเป็นระบบและบูรณาการ เช่นเดียวกับคลินิกเลิกบุหรี รพ.น่าน จะช่วยให้ผู้ป่วยและประชาชนเลิกบุหรีได้ตามเป้าหมาย “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ของสธ. ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะเลิกบุหรีหรือต้องการจะชวนคนใกล้ชิดให้เลิกบุหรีเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ติดต่อโครงการฯ ที่ <a href="http://www.quitforking.com">www.quitforking.com</a> หรือสมัครได้ที่ รพ.สต. ใกล้เคียงทั่วประเทศ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>สสจ.ชัยนาท ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ชัยนาทประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับภาคและระดับประเทศ 11 สาขา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. กับการมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพภาคประชาชน ปี 2560 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่อุทิศตนและสร้างผลงานในการช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพ รวมทั้งร่วมกันประกาศเกียรติคุณแก่อสม.ทั่วประเทศ เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นกลไกกระตุ้นการพัฒนา อสม. ในการดำเนินงานด้านสุขภาพด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>'เทศบาลตำบลมา' คัดแยกขยะรณรงค์ลดสารพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว เทศบาลตำบลตำบลมา อ.เมือง จ.ระยอง จัดโครงการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอันตราย ณ แหล่งกำเนิด เพื่อป้องกันและลดปริมาณสารพิษจากขยะมูลฝอยอันตราย และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” ครอบคลุมหมู่บ้านในตำบลตำบลมา และติดตั้งตู้รองรับขยะอันตราย 11 ตู้ และกรงคัดแยกขยะ 16 กรง ในชุมชน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>สัมมนาการปลูกกัญชา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า อ.พบพระได้จัดให้มีการประชุมการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ทางพาณิชย์ คือ กัญชา หรือเฮมพ์ ซึ่งเป็นพืชควบคุม และมีการปลูกเพื่อใช้ใยทำผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้พี่น้องชนเผ่าได้มีอาชีพ และจะมีการเตรียมจัดตั้งโครงการหลวงอีก 3 แห่ง ที่ อ.พบพระ อ.แม่ระมาด และ อ.วังเจ้า เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับพี่น้องชนเผ่าในพื้นที่ โดยการอบรมครั้งนี้ต้องการให้ส่วนราชการเข้าใจข้อกำหนดการปลูกพืชเฮมพ์ที่ อ.พบพระ รวมทั้งให้เกษตรกรมั่นใจว่าเป็นอาชีพทางเลือก ซึ่งสมาชิกจะได้นำส่งให้ร้านศิลปาชีพต่อไป</p>
<p>ข่าวสด คมชัดลึก ไทยรัฐ</p>	<p><b>ยกระดับ สกสค. เป็น ร.พ.</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัด ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า เตรียมตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับสถานพยาบาล สกสค. เป็นโรงพยาบาล เพิ่มศักยภาพดูแลคุณภาพชีวิตครู เบื้องต้นเริ่มจากขนาด 30 เตียง คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาข้อมูลประมาณ 1 เดือน
ไทยรัฐ	<b>กิจกรรมวิ่งสู่อีดส์</b> -เสนอข่าว สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “วิ่งสู่อีดส์” ครั้งที่ 19 เพื่อหารายได้สมทบทุนในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ โดยเฉพาะทุนการศึกษาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และเด็กที่อยู่ในภาวะลำบาก ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค.นี้ เวลา 06.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
เดลินิวส์	<b>เผยปศุสัตว์สมัยใหม่ในเวียดนามเสี่ยงโรคมกกว่าแบบดั้งเดิม</b> -เสนอข่าว สถาบันสุขภาพอนามัยและระบาดวิทยาแห่งชาติ เวียดนาม เผยผลโครงการวิจัยสุขภาพของเกษตรกรและสุขภาพสัตว์ เปรียบเทียบระหว่างระบบฟาร์มสมัยใหม่ที่มีความเข้มข้นและระบบดั้งเดิม ดำเนินการในช่วงปี 2556-2558 ในกลุ่มตัวอย่าง 526 ครัวเรือน พบว่า ผู้มีอาชีพเลี้ยงสุกร 172 ครัวเรือน รวมทั้งสัตว์ที่เลี้ยงในระบบฟาร์มสมัยใหม่ที่มีความเข้มข้น ประสบปัญหาด้านสุขภาพและโรคระบาดสูงกว่า โดยมีสุกรแสดงอาการเป็นโรคระบาดถึงร้อยละ 29.5 และตายร้อยละ 14.3 ขณะที่สุกรที่เลี้ยงในวิถีดั้งเดิม เป็นโรคเพียงร้อยละ 12.9 และตายเพียงร้อยละ 1.6 นอกจากนี้ ผลวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า ระบบฟาร์มสมัยใหม่ยังส่งผลให้เกิดมลพิษมากขึ้น คาดว่ากระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปอ้างอิง และพิจารณาจัดทำ นโยบายที่เหมาะสมต่อการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงโรคจากสัตว์สู่คนต่อไป

